

## ชุดคำถามมาตรฐานสำหรับเตรียมรับการสัมภาษณ์ หัวข้อห้องสมุดอาชีพ (Career Library)

A-Academy : A Free Lifelong Learning Academy เป็นเว็บไซต์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับคนไทยทุกคน ด้วยการนำเสนอบทเรียนที่มีคุณภาพในรูปแบบวิดีโอ และ รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม ครอบคลุมมิติสำคัญของชีวิต 3 ด้านหลัก อันได้แก่ การงาน (Career) การเงิน (Finance) และ วิถีชีวิต (Lifestyle)

“ห้องสมุดอาชีพ (Career Library)” จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอาชีพจริง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างการวางแผนชีวิต วางแผนอาชีพ วางแผนศึกษาต่อ ฯลฯ สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางชีวิตของตนได้ดียิ่งขึ้น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถเตรียมรับการสัมภาษณ์ได้ล่วงหน้า และเพื่อให้ได้รับคำตอบที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อาจตัดสินใจในเรื่องสำคัญของชีวิตโดยอ้างอิงจากคำตอบของท่าน ผมจึงขอเสนอชุดคำถามมาตรฐาน (Standardized Questions) จำนวน 3 กลุ่มคำถาม รวมทั้งสิ้น 8 คำถามต่อไปนี้ เพื่อให้ท่านใช้ในการเตรียมพร้อม

คำถาม	แนวทางการตอบในเบื้องต้น (ไม่จำกัดเพียงเท่านี้)
<b>A. เกี่ยวกับงานของท่าน</b>	
A1. ลักษณะงานโดยทั่วไป	ลักษณะงานโดยสังเขป เช่น ทำอะไรบ้าง ติดต่อกับใครบ้าง ฯลฯ
A2. กิจวัตรประจำวัน	ตารางงานโดยทั่วไปของท่านตั้งแต่เช้าถึงค่ำ วิถีชีวิตโดยทั่วไป การกิน การอยู่
A3. สมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว	ความเครียด งานนอกเวลา (OT) การทำงานในวันหยุด ความกดดันอื่นๆ
A4. ความก้าวหน้าและผลตอบแทน	เส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ ความยากง่ายในการเติบโต ผลตอบแทน อาทิ เงินเดือน โบนัส ฯลฯ มีหลักการพิจารณาอย่างไร การแข่งขันรุนแรงหรือไม่
<b>B. คุณสมบัติที่จำเป็นต่องาน</b>	
B1. วุฒิการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / อื่นๆ	วุฒิการศึกษาที่สามารถทำงานนี้ได้ดี คุณวุฒิทางวิชาชีพ ประกาศนียบัตร และการอบรมอื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานได้ประสบความสำเร็จ
B2. บุคลิกลักษณะ	งานนี้เหมาะกับคนที่มีบุคลิกลักษณะ ทักษะคิด อุปนิสัยแบบใด
<b>C. บทสรุป</b>	
C1. สิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดในงานของท่าน	ระบุสิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดในงานของท่าน (สามารถระบุมากกว่า 1 อย่าง)
C2. คำแนะนำถึงผู้ที่สนใจงานด้านเดียวกับท่าน	ฝากคำแนะนำถึงผู้ที่อาจสนใจงานด้านเดียวกับท่าน

การสัมภาษณ์นั้นจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที (ขึ้นอยู่กับคำตอบของท่านด้วย) โดยจะมีการบันทึกการสัมภาษณ์ในรูปแบบวิดีโอเพื่อรักษาเนื้อหา ภาษากาย อารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์ไว้ให้มากที่สุด ทั้งนี้หลังจากการติดต่อเสร็จสิ้น ผมจะทำการจัดส่งวิดีโอฉบับที่จะนำขึ้นเว็บไซต์ ให้ท่านตรวจสอบและยืนยันก่อนนำออกเผยแพร่

ขอแสดงความนับถือ

ศักดา สรรพปัญญาวงศ์, CFP®  
Founder, A-Academy.net